

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực; xây dựng và phát triển khu kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện xây dựng khu kinh tế Thái Bình và Ban Quản lý khu kinh tế, đồng thời yêu cầu làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong khu kinh tế đáp ứng yêu cầu,

mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra về xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh, xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới. Ngay sau khi có quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương sẽ tiến hành triển

khai xây dựng tuyến đường. Về quy mô, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương quy hoạch và cắm mốc theo quy mô đường cao tốc, khi triển khai thực hiện giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Về vốn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất 3 nguồn: vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách tỉnh và vốn của nhà đầu tư theo hình thức BOT. Về cơ cấu và sử dụng các nguồn vốn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thống nhất sau khi có quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương. Đối với việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường, đồng chí Bí

thư Tỉnh ủy nhất trí chủ trương triển khai đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường trên diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng ở khu trung tâm y tế tỉnh. Về cơ sở hạ tầng, tỉnh sẽ triển khai xây dựng theo hình thức đầu tư công. Về trang thiết bị y tế sẽ kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư để khai thác nguồn vốn. Để thực hiện dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác, đồng thời đề nghị tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn của trung ương để tạo nguồn vốn cho dự án. Về tiến độ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị khẩn trương rà soát, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường và dự toán kinh phí để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy

cho ý kiến trong tháng 9/2017; tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 10/2017 và dự tính khởi công xây dựng đầu năm 2018. Đối với đề án khơi dậy, phát huy và giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Thái Bình và dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Nhiều công nhân Công ty TNHH Quốc tế SH nhập viện sau bữa ăn

Khoảng 19 giờ ngày 8/8/2017, nhiều công nhân làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế SH (cụm công nghiệp Thụy Sơn, Thái Thụy) có biểu hiện đau bụng đi ngoài, chóng mặt, buồn nôn... Ngay lập tức những công nhân này được cán bộ y tế của Công ty tiến hành chăm sóc sức khỏe; số bệnh nhân nặng được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (thành phố Thái Bình). Được biết, các bệnh nhân được cấp cứu sức khỏe đã ổn định và được xuất viện về nhà. Sáng ngày 9/8, sau khi nhận được thông tin, Phòng Y tế huyện Thái Thụy đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện Thái Thụy làm việc với Công ty TNHH Quốc tế SH để xác minh sự việc, đồng thời niêm phong mẫu thức ăn, kiểm tra làm rõ nguyên nhân sự việc... Công ty TNHH Quốc tế SH là doanh nghiệp FDI đầu tư vào cụm công nghiệp Thụy Sơn, chuyên sản xuất trong lĩnh vực may xuất khẩu. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 2/2016, hiện thu hút hàng trăm lao động.

TRẦN TUẤN



Nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH Quốc tế SH.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - an ninh bảo đảm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, thời gian tới, UBND thành phố chú trọng kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với ngành, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy chế làm việc.

129,639 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

tăng 7,56% so với thời điểm 31/12/2016, đạt 97,46% kế hoạch năm; tổng doanh số cho vay đạt 35,284 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 129,639 tỷ đồng, tăng 7,77% so với thời điểm 31/12/2016, đạt 98,58% kế hoạch năm với 4.860 hộ đang vay vốn. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng tỉnh giao, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện tốt việc đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn nhằm tạo lập nguồn vốn tiếp tục cho vay quay vòng. Thường xuyên rà soát nhu cầu vốn vay từ các chương trình để tham mưu kịp thời cho Ban đại diện cơ sở kế hoạch điều chỉnh nguồn vốn cho phù

hợp. Tham mưu cho HĐND và UBND thành phố cân đối từ ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời, duy trì nghiêm túc lịch trực giao dịch, nâng cao chất lượng các buổi giao ban với các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại các điểm trực cố định của Ngân hàng CSXH, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cho vay ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn. Nhân dịp này, 1 cá nhân có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động Ngân hàng CSXH năm 2016 đã được nhận giấy khen của Ngân hàng CSXH Việt Nam.

P hát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết:

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Khai mạc phiên họp thứ 13

(nhandan.com.vn) Sáng ngày 10/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV khai mạc phiên họp thứ 13.

tổng kết thực hiện thí điểm trang phục xét xử của thẩm phán tòa án nhân dân theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về trang phục của thẩm phán, hội thẩm nhân dân, giấy chứng minh hội thẩm và việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của thẩm phán tòa án nhân dân trên phạm vi cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về đề án vị trí việc làm của Viện Kiểm sát nhân dân;

cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội chuyên phần tòa án nhân dân theo quy định pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016". Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề: công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy

hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị. Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các bộ, ngành có liên quan sẽ cùng tham gia giải trình để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai xây dựng đô thị theo quy

tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)". Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Chính phủ năm 2017; việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2016; xem xét, quyết định việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Được biết, chương trình phiên họp lần này được bổ sung một số nội dung liên quan vấn đề ngân sách nhà nước, lĩnh vực tòa án nhân dân và việc kiểm sát nhân dân theo đề nghị của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các ủy ban liên quan của Quốc hội... Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 18/8.

Vụ mùa năm 2017, thời vụ gieo cấy lúa của Quỳnh Phụ khá tập trung, đến ngày 20/7 đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, toàn bộ 11.798ha lúa mùa của huyện sinh trưởng và phát triển khá, số dảnh lúa và chiều cao cây ở mức độ trung bình.

QUỲNH PHỤ Tích cực phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa



Nông dân Quỳnh Phụ phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa.

Hiện tại, lúa mùa trà sớm đang trong giai đoạn phân hóa đòng, trà lúa mùa dài trà đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đòng cái. Bà Vũ Thị Cúc, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Qua điều tra của Trạm, hiện tại trên đồng ruộng đã và đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa như sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại tiếp tục phát sinh. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm ở một số xã như Quỳnh Hưng, Quỳnh Hội, Quỳnh Hải, An Quý... có mật độ cao hơn cùng kỳ vụ mùa năm 2016. Để phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa cuối vụ, UBND huyện Quỳnh Phụ đã ban hành các công văn, công điện, tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh đến các HTX DVNN, đồng thời phát động chiến dịch và tăng cường cán bộ về cơ sở, phối hợp cùng các xã, thị trấn tổ chức triển khai, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh ở các địa phương. Thông qua hệ thống đài truyền thanh, xe lưu động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ. Huyện chỉ đạo các địa phương cung ứng kịp thời, đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu, bảo đảm điều kiện tưới nước đầy đủ, kịp thời phục vụ nông dân phòng, trừ sâu bệnh. Đối với sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ, huyện

chỉ đạo các địa phương tổ chức phòng, trừ cho diện tích lúa trà sớm cấy trước ngày 5/7, lúa cấy đan xen liền kề với lúa tái sinh và các diện tích lúa xanh non, chân trũng, chân quẩn ven đê. Đối với rầy các loại, hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra phát hiện rầy, nếu mật độ rầy từ 800 con/m² trở lên cần kết hợp thuốc trừ rầy với thuốc trừ sâu đục thân để phun. Tiếp tục phun trừ bệnh bạc lá và

đốm sọc vi khuẩn cho diện tích hồi nhiễm mới, những diện tích có nguy cơ lây nhiễm cao như chân ruộng chua trũng, từ đòng nước, giống nhiễm nặng như BC15, TBR225, TBR-1... Các loại thuốc và liều lượng được sử dụng theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Vụ mùa năm nay, xã An Ninh gieo cấy 472ha, với cơ cấu gồm các giống BC15, TBR-1, Thiên ú 8... Thời điểm này, trên đồng ruộng An Ninh đã xuất hiện rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá rải rác trên lúa. Lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo HTX DVNN khuyến cáo nông dân liên tục bám nắm ruộng đồng, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của sâu bệnh và có biện pháp phòng, trừ kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh, cung ứng các loại thuốc bảo vệ thực vật

TRỊNH CƯỜNG

CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ Bất đối tượng cướp giật

Ngày 9/8, Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1986, trú tại huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) về tội cướp tài sản. Trước đó, vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 6/8/2017, tại khu vực tổ 8, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), Nguyễn Văn Năm điều khiển xe máy không có biển kiểm soát giật túi xách bên trong đựng 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động và 5 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Chung trú tại xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, thu thập thông tin điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 48 tiếng, lực lượng công an đã xác định và bắt được đối tượng gây ra vụ cướp giật. Được biết, Nguyễn Văn Năm nghiệp mà tày, bản thân có 2 tiền án về tội trộm cắp.

NGUYỄN TÙNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

- Tuyển sinh cao đẳng:** Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương trong toàn quốc
 - Xét tuyển ngành: Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện
 - Môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa lấy kết quả thi tốt nghiệp năm 2017, điểm Văn, Sử, Địa lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2017.
 - Thi kết hợp xét tuyển các ngành: Thanh nhạc, sự phạm âm nhạc, sự phạm mỹ thuật, diễn viên chèo - xét tuyển môn văn và thi 02 môn năng khiếu.
- Tuyển sinh trung cấp:** Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên trong toàn quốc
 - Xét tuyển ngành: Hướng dẫn du lịch - xét tuyển môn Văn, Sử.
 - Thi kết hợp xét tuyển các ngành: Nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ organ, diễn viên chèo, Thanh nhạc, Thiết kế đồ họa, Múa dân gian - xét tuyển môn Văn và thi môn năng khiếu.
- Cơ hội học tập, việc làm và chế độ ưu đãi**
 - HSSV tốt nghiệp được học lên trình độ đại học, cao đẳng, được giới thiệu việc làm, HSSV tốt nghiệp THCS được học, thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT.
 - Học sinh trung học cơ sở vào học các ngành được miễn 100% học phí.
 - HSSV chuyên ngành chèo, sự phạm âm nhạc, sự phạm mỹ thuật được miễn 100% học phí.
 - HS nhạc cụ truyền thống được giảm 70% học phí.
 - Có ký túc xá trong trường cho HSSV.
- Thời gian nhận hồ sơ:** Đợt 2, đợt 3, đợt 4 từ ngày 22/7 đến 11/11/2017
- Thời gian tuyển sinh:** Đợt 2 từ ngày 16/8 đến 18/8/2017; các đợt tiếp theo, mỗi đợt cách nhau 01 tháng.

Thông tin chi tiết: Xem trên website: cvdvnthai Binh.edu.vn hoặc liên hệ ban tuyển sinh. Điện thoại: 02273842405.

THÔNG BÁO Tin trả thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc bán tại Thái Bình

Mở thưởng ngày 2 tháng 8 năm 2017
Số trúng thưởng: 60280
02 khách hàng trú quán tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 01 vé giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng và 2 vé giải phụ của giải đặc biệt trị giá 40 triệu đồng. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng số tiền là 1 tỷ 40 triệu đồng. Khách hàng đã ủng hộ Quý Người khuyết tật - Trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình. Số tiền là 1 triệu đồng. Ủng hộ Quý Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh Thái Bình. Số tiền là 1 triệu đồng.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH